

Pagpapabuti ng akses sa mga gamot para sa mga bihirang sakit

Disyembre 05, 2024 [Mga katanungan ng Media](#)

Pinapalawak ng gobyerno ng Alberta ang akses sa mga bihirang gamot sa sakit, na bumubuo sa komprehensibong saklaw ng gamot ng lalawigan.

Daan-daang mga bihirang sakit ang kasalukuyang umiiral sa buong Canada, na nakakaapekto sa buhay ng maraming taga Alberta. Sa maliit na porsyento lamang ng mga kundisyong iyon na may magagamit na mga paggamot, kadalasang may limitado o hindi abot-kayang mga opsyon ang mga taga Alberta na nabubuhay na may isang pambihirang sakit.

Kinikilala ng gobyerno ng Alberta ang kahalagahan ng pagbibigay ng pinakamabisa, naa-akses na mga paggamot sa gamot na posible, kung kaya't higit sa \$130 milyon ang ginastos sa mga bihirang gamot sa sakit noong 2023-24.

Upang mabuo ang pamumuhunan na ito at mapalawak ang komprehensibong saklaw ng bihirang sakit ng Alberta, na kinabibilangan ng higit sa 100 gamot, pumasok ang gobyerno ng Alberta sa isang bilateral na kasunduan sa pederal na pamahalaan sa ilalim ng National Strategy for Drugs for Rare Diseases.

Sa ilalim ng kasunduan, tatanggap ang Alberta ng humigit-kumulang \$54 milyon taun-taon sa loob ng tatlong taon para sa mga bago at umuusbong na mga bihirang gamot sa sakit at mga napatunayang gamot, pati na rin ang mga diagnostic at screening.

"Isang mahalagang paraan ang pagkakaroon ng akses sa parehong makabagong mga bagong gamot at napatunayang matagal nang gamot upang suportahan ang mga taga Alberta na nabubuhay na may mga bihirang sakit. Mapapabuti ng pagpopondo na ito ang pag-akses ng mga taga Alberta sa mga potensyal na pagbabago sa buhay na paggamot gamit ang mga kasalukuyang programa ng lalawigan."

Adriana LaGrange, Ministro ng Kalusugan, Pamahalaan ng Alberta

Ang unang mga bagong gamot na ibibigay sa Alberta ay Poteligeo, para sa paggamot ng Sézary syndrome, isang uri ng kanser na nakakaapekto sa balat at dugo; Oxlumo para sa paggamot ng hyperoxaluria type 1, na maaaring humantong sa mga bato sa bato at pinsala sa bato; at Epkinly

para sa paggamot ng malaking B-cell lymphoma, na makakaapekto sa ilang organ kabilang ang spleen, atay o bone marrow.

Bilang mga bihirang sakit, nakakaapekto ang Sézary syndrome sa humigit-kumulang 1 sa 10 milyong tao taun-taon, nakakaapekto ang pangunahing hyperoxalurias type 1 sa mas mababa sa 3 tao sa 1 milyon, at nakakaapekto ang malaking B-cell lymphoma sa humigit-kumulang 7 sa 100,000 katao taun-taon. Sa pagdaragdag ng mga gamot na ito sa listahan, humigit-kumulang 30 taga Alberta ang magiging karapat-dapat para sa mga gamot na ito taun-taon.

Bilang bahagi ng kasunduan, hanggang 10 porsyento ng pondo ang gagamitin para pahasayin ang screening at diagnostic para sa mga bihirang sakit sa Alberta, kabilang ang sa pamamagitan ng Alberta Newborn Screening Program. Pinalawak kamakailan ng gobyerno ng Alberta ang programa upang isama ang apat na bagong kundisyon, na nagdala sa kabuuang bilang ng mga kundisyon na sinusuri ang mga sanggol para sa 22.

Dahil sa naunang pagpapalawak ng gobyerno sa Alberta Newborn Screening Program, naging isa ito sa pinakakomprehensibo sa Canada at itinatag ang Alberta bilang unang probinsya na nag-screen para sa congenital cytomegalovirus, argininosuccinic aciduria, guanidinoacetate methyltransferase deficiency at mucopolysaccharidosis type 1.

Mabilisang mga katotohanan

- Noong Marso 2023, inanunsyo ng Gobyerno ng Canada ang Pambansang Diskarte para sa Mga Gamot para sa Mga Bihirang Sakit.
- Sa pamamagitan ng diskarte, gagawing magagamit ang hanggang \$1.4 bilyon sa loob ng tatlong taon sa mga lalawigan at teritoryo sa pamamagitan ng mga bilateral na kasunduan.
- Sa pamamagitan ng National Strategy for Drugs for Rare Diseases, humigit-kumulang \$162 milyon sa susunod na tatlong taon ang ipagkakaloob upang suportahan ang pag-access sa mga bagong pambihirang gamot sa sakit sa isang napagkasunduang listahan, epektibong kasalukuyang paggamot sa gamot, at maagang pagsusuri at pagsusuri para sa mga bihirang sakit.

Kaugnay na impormasyon

- [Pambansang Diskarte para sa Mga Gamot para sa Mga Bihirang Sakit](#)
- [Fact sheet ng Programa sa Gamot ng Bihirang Sakit sa Alberta](#)



Inilabas na balita

Mga katanungan ng media

[Jessi Rampton](#)

587-357-3729

Kalihim ng Press, Kalusugan